

Giải pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay

● ĐINH THỊ THANH TÂM *

Tóm tắt: Đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là một cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, bởi lẽ đây là cuộc đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn đánh vào cội nguồn sức mạnh của Đảng, của cách mạng, đánh vào chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhân dân, đánh vào niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với chế độ. Mặt khác, đây là cuộc đấu tranh mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện với những thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm trong khi công tác đấu tranh phê phán, phản bác của chúng ta tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ cấp thiết hơn lúc nào hết đối với cách mạng nước ta - đó là nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định: cuộc cách mạng của chúng ta là chính nghĩa, vì đại đa số con người. Song cuộc cách mạng đó phải biết tự bảo vệ mới có thể thành công. Chính vì thế, việc nghiên cứu, vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn truyền bá quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; nghiên cứu thực trạng cuộc đấu tranh phê phán các quan

điểm sai trái là cơ sở rất quan trọng để đề xuất những quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là việc làm vừa có ý nghĩa lý luận cơ bản, vừa có tính thực tiễn cấp bách hiện nay. Để góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh này, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng trong điều kiện mới.

Trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vũ khí tư tưởng, lý luận và phương pháp luận của chúng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phải đứng vững trên nền tảng ấy để đấu tranh phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Với

* TS, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ý nghĩa đó phát triển, hoàn thiện, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới đề ra cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, sáng tạo là giải pháp quan trọng nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại hội XII của Đảng và gần đây Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quyết định quan trọng, trong đó tiếp tục nhấn mạnh: Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển Cương lĩnh, làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta lên CNXH. Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh là một yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ chính trị cấp thiết vì sự phát triển nhanh và bền vững của nước ta. Cho nên việc tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, trọng tâm là 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 cần đổi mới mạnh mẽ tư duy lý luận - thực tiễn, tránh giáo điều, tránh phiêu lưu chính trị, trong đó đặc biệt phải có tư duy chính trị sáng tạo về CNXH và con đường xây dựng CNXH ở nước ta, để có cơ sở cho những đổi mới quan trọng về chủ trương, chính sách, tạo động lực phát huy cao độ các nguồn lực và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Đó sẽ là vũ khí tư tưởng vững chắc cho việc tăng cường tinh chiến đấu, tinh thuyết phục của công tác tư tưởng trong điều kiện mới. Các nhà lý luận, các nhà hoạt động thực tiễn từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, cả hệ thống chính trị cần phải tham gia vào quá trình này, phải coi đó là nhiệm vụ trọng yếu của công tác tư tưởng trong thời gian tới.

Hai là, tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; xây dựng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với hệ tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện đổi mới,

nâng cao chất lượng học tập các môn lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường Đảng, đoàn thể và các trường đại học, cao đẳng. Việc giảng dạy các môn học này trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng vừa trang bị lý luận, vừa để tuyên truyền, giáo dục những giá trị to lớn, lâu dài của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, học viên. Tuy nhiên, để truyền tải các nội dung lý luận sâu sắc của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến người học phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức giảng dạy. Đôi khi những tranh vẽ, những thước phim về Hồ Chí Minh, những buổi tham quan di tích lịch sử có tác dụng lớn hơn những bài thuyết giảng khô cứng trên giảng đường.

Giáo dục, tuyên truyền trong các tổ chức của hệ thống chính trị cần được tiến hành một cách thích hợp. Nên tính tới đặc điểm của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, từng lứa tuổi để có cách giáo dục, tuyên truyền thích hợp. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đối ngoại, tăng cường giao lưu, hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật với người nước ngoài, nhất là với những nhà nghiên cứu khoa học đang quan tâm tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25.7.2016 của Ban Bí thư về *"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"*, công tác tuyên truyền tiếp tục phải được đẩy mạnh, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người về yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thực sự sâu rộng

trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên, học sinh,... góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội,... Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình, kế hoạch thường xuyên, liên tục trong toàn khóa; chỉ đạo Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật mở đợt sáng tác về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương học tập, làm theo lời Bác; xuất bản nhiều sách “Người tốt, việc tốt”. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan hữu quan sớm xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giáo dục đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh trong các cấp học, ngành học, phần đầu đưa vào chương trình học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cần hướng tới tất cả các đối tượng trong xã hội, bao gồm cả đồng bào ta làm việc và sinh sống ở nước ngoài; có nhiều hình thức phong phú, sinh động để công tác tuyên truyền tác động được tới mọi người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, ở các lứa tuổi khác nhau, với những trình độ khác nhau,... Chủ trọng tới đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên, sinh viên. Công tác tuyên truyền cần tập trung giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái đạo đức, lối sống; cảnh giác cao độ trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Ba là, tăng cường đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái bằng nhiều con đường, phương thức khác nhau.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là một trận địa lớn liên quan đến sự sống còn của chế độ. Xác định là mặt trận thì phải thực hiện đúng theo phương châm cách mạng mà Đảng ta từng nói “thêm bạn bớt thù”, phải có sách lược đúng đắn, xem xét từng đối tượng cụ thể trong đấu tranh. Có phương thức phê phán, phản bác phù hợp thì cuộc đấu tranh mới có hiệu quả.

Đối mới phương thức đấu tranh chống các quan điểm sai trái đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng lực lượng của mình. Phải tiến hành đấu tranh chống các quan điểm sai trái ở từng cơ quan, từng ngành, coi đó là phương pháp tự bảo vệ mình và thông qua đó hình thành một mặt trận chung của nhiều ngành, nhiều cơ quan tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch.

Tăng cường công tác thông tin, nhất là thông tin đại chúng như mạng lưới báo in, đài truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử... Báo chí cần phải tìm ra những hình thức tuyên truyền phù hợp, sát với từng đối tượng. Phát huy vai trò của tuyên truyền miệng, thông báo nội bộ, qua đội ngũ báo cáo viên ở các cấp để phê phán quan điểm sai trái, cung cấp thông tin chính thức, chính thống và có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường hơn nữa thông tin đối ngoại. Thời gian qua, một số tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước của nước ngoài đưa ra văn bản phê phán Việt Nam một phần là do họ thiếu thông tin đầy đủ về tình hình nước ta. Cũng cần coi trọng hơn nữa việc nghiên cứu dư luận xã hội để nắm bắt nhanh nhạy, phản ánh đúng thực chất, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân ta, có cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền chống các luận điệu sai trái.

Hiện nay, nhiều tình huống đấu tranh tư tưởng không thuận tụy dừng lại trong phạm vi tư tưởng

mà gắn liền với vấn đề chính trị. Khi xử lý một vấn đề chính trị - tư tưởng đòi hỏi phải có cơ quan chính trị có thẩm quyền đứng ra tổ chức, phối hợp xử lý thì mới đạt hiệu quả. Như vậy, đấu tranh chống các quan điểm sai trái hiện nay đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đấu tranh.

Bốn là, xây dựng, tổ chức lực lượng chặt chẽ và có phương pháp phân bác hiệu quả.

Hiện nay, các thế lực thù địch coi nước ta là trọng điểm đánh phá, tấn công trên tất cả các mặt, bằng những thủ đoạn cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự. Chúng tấn công mạnh mẽ hơn về tư tưởng - văn hóa, coi đây là mặt trận hàng đầu, là mũi nhọn đột phá, thọc sâu, vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển các lực lượng và phương tiện ở trong nước ta, tạo ra sự chống đối mạnh mẽ từ nội bộ Đảng, nội bộ xã hội, từng bước làm cho nhân tố chống đối bên trong phát triển để phá ta từ trong nước, trong lòng chế độ. Đứng trước sự chống phá công khai và quyết liệt này của các thế lực thù địch, chúng ta cần phải xây dựng mặt trận vững vàng, trong đó tổ chức lực lượng đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách chặt chẽ và thống nhất là rất quan trọng.

Lực lượng đấu tranh là toàn quân, toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị. Đặc biệt, cần xây dựng, tổ chức lực lượng theo hướng chuyên sâu, tập trung vào những chuyên gia trên các lĩnh vực, những chuyên gia đầu ngành, những người hoạt động khoa học và hoạt động xã hội có uy tín. Hiện nay, công tác lý luận là một trong những vũ khí vô cùng quan trọng trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, do vậy các thế lực thù địch đang tìm mọi cách làm suy yếu vũ khí này bằng việc lợi dụng những sơ hở trong nghiên cứu lý luận, những “khoảng trống” trong công tác tư tưởng để bịa đặt, vu khống. Do đó, lực lượng

chuyên gia, trước hết cần am hiểu sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo cơ sở khoa học vững chắc, luận giải những vấn đề mới nảy sinh một cách thấu đáo, có căn cứ khoa học, làm công cụ đấu tranh sắc bén chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và nham hiểm, các quan điểm sai trái đang ngày càng có xu hướng gia tăng với mức độ và cường độ mạnh mẽ, chúng tập trung vào những phương thức mới, tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông để thực hiện mưu đồ của mình. Hiện nay, chúng lợi dụng các trang mạng xã hội, facebook, blogger và một số báo, đài phương Tây, hệ thống phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,... để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội. Kích động vào những sự việc, hiện tượng trong xã hội và thổi bùng lên, làm sai bản chất, gây hoang mang, thậm chí bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước những chiêu thức mới đó, đòi hỏi trong xây dựng lực lượng cần chú ý tới những chuyên gia am hiểu các phương pháp phân bác và tinh thông về công nghệ thông tin. Khi phân bác, cần sử dụng linh hoạt các phương pháp được logic học nêu ra như bác bỏ luận đề sai trái bằng cách nêu ví dụ bác bỏ; phê phán luận cứ của chứng minh để từ đó bác bỏ luận điểm của đối phương; chỉ ra phương pháp chứng minh có những sai lầm; bác bỏ luận cứ, bác bỏ phương pháp suy luận hoặc bác bỏ rút ra từ luận đề sai trái,... Bằng nhiều phương pháp phân bác dựa trên những luận cứ khoa học và lý luận sắc bén chúng ta mới đấu tranh trực diện và làm suy yếu, thất bại những thông tin sai trái, phản tuyên truyền của các thế lực thù địch. Trên mặt trận công nghệ thông tin, chúng ta cũng phải có lực lượng giỏi và tinh thông, không chỉ tinh thông về mặt kỹ thuật mà còn cần có khả năng dự báo,

phát hiện những quan điểm sai trái dễ ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thứ năm, xây dựng những luận cứ khoa học, làm cơ sở cho việc phân bác các quan điểm sai trái.

Xây dựng những luận cứ khoa học để đấu tranh, phân bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một vấn đề tất yếu, cấp thiết và đặc biệt quan trọng hiện nay. Cần nhận thức rằng, một bộ phận không nhỏ trong chủ thể các quan điểm sai trái, thù địch thường dùng thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt để bôi nhọ, chống phá ta. Nhưng cũng có một số trong chủ thể các quan điểm sai trái, thù địch là người có hiểu biết, am hiểu sâu một số lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Họ thường sử dụng ngay những “lợi thế” này để lập luận, phân bác một số những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua trong chủ nghĩa Mác-Lênin, phân bác các quan điểm hiện thời của Đảng, nhất là những luận điểm, quan điểm còn thiếu đầy đủ các luận cứ khoa học. Chính vì vậy, để đảm bảo cho cuộc đấu tranh phê phán, phân bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta phải nghiên cứu sâu sắc, tạo lập cơ sở khoa học tự nhiên và xã hội, cơ sở lý luận và thực tiễn cho các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo đó, các nhà khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cần được tập hợp rộng rãi tham gia vào lực lượng đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, các cán bộ nghiên cứu lý luận cũng cần

học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ khoa học tự nhiên và xã hội. Thực tế cho thấy, chỉ khi có được cán bộ lý luận vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, cả về trình độ lý luận, thực sự xứng tầm thì công tác nghiên cứu lý luận và đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch mới có sự “đột phá” mạnh mẽ.

Đấu tranh phân bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp. Trong cuộc đấu tranh này, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các cấp, các ngành với tinh thần quyết liệt, kiên trì và bền bỉ. Sự quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.,2015.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Văn phòng Trung ương Đảng, H.,2016.
3. Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, xuất bản lần thứ 3, H.,2011.
4. Hội đồng Lý luận Trung ương, *Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Hội đồng Lý luận Trung ương, *Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch*, Nxb. CTQG.
6. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

To Fight against Wrong Views to Defend Ideological Foundation of the Party in the Current Context

Abstract: *It is a complicated fight against the plot and scheme, which aim to damage the Party's ideological foundation because they attack the source of Party power; the spiritual support of the people and the trust of the officials and party members in the Party and the regime. The hostile forces launched dangerous and sophisticated attack while our defence and counter-attack remain with limitations. The situation presents urgent task for the revolution, which is to increase the effectiveness of counter-attacking wrong views and defending the ideological foundation of the Party.*